

ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพตลาดชุมชนสินค้าเกษตร
“โครงการจัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่”
ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ ตลาดบ้านจำค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นางอัมพา ว่องวิซชกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ตลาดบ้านจำค่า ตลาดสี่ประดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบริเวณตำบลบ้านเสด็จ ถนนสายหลักที่มุ่งหน้าจากตัวเมืองลำปางสู่จังหวัดพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดน่าน มีจุดเด่นของผลผลิตอยู่ที่ “สับปะรดน้ำผึ้ง” หรือสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่มีลักษณะของเนื้อสับปะรดสีเหลืองใส ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานอร่อย เหมาะแก่การทานเล่น หรือซื้อเป็นของฝาก นอกจากนี้ยังมีสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร รสชาติหวานอมเปรี้ยว นำ ด้วยจุดแข็งด้านพื้นที่ปลูกที่มีมากที่สุดของจังหวัด กว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่ จึงส่งผลให้มีผลผลิตสับปะรดออกวางจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

ในการนี้ ได้ทำการสุ่มเก็บแบบสอบถามพร้อมสัมภาษณ์ผู้ขายริมทาง รวมถึงผู้ซื้อที่เป็นทั้งนักท่องเที่ยว ผู้รวบรวมไปจำหน่ายต่ออยู่ที่ต่างๆ และผู้รวบรวมไปส่งยังโรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่าส่วนใหญ่ผลผลิตได้ถูกระบายออกไปยังโรงงานดังกล่าว รองลงมาคือตลาดในอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร่วมจัดประชุมเพื่อศึกษาและร่วมวิเคราะห์ความสำคัญในด้านต่างๆ ของตลาด อาทิ จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของตลาด, สถานการณ์การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย และจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค (SWOT) ขึ้นในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาด เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ค้าริมทาง เข้าร่วมให้ข้อมูลกว่า ๒๕ ราย





สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม และร่วม Focus Group



สภาพทั่วไปของตลาด



เยี่ยมชมสหกรณ์ผู้ปลูกสับประรดลำปาง จำกัด และสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการตลาดของสหกรณ์ฯ โดยมีนายศุภผล ไยวผุย เกษตรอำเภอเมืองลำปาง นำทีมเข้าตรวจเยี่ยม



เยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ดูการใช้ใบห่อผลสับประรดเพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกแดดเผา ทำให้สับประรดมีความฉ่ำและรสชาติดีกว่าเดิม รวมถึงสามารถป้องกันลูกเห็บได้อีกด้วย